



FUKUOKA - HUIS TEN BOSCH NEW YEAR
6 DAYS 4 NIGHTS THAI

"ความประทับใจในการเดินทาง คือ การบริการของเรา"



วัน	โปรแกรมการเดินทาง	เข้า	เที่ยง	เย็น	โรงแรมที่พัก
1	สนามบินสุวรรณภูมิ (BKK-FUK TG 648 : 0100 – 0800)	-	-	✈	-
2	สนามบินฟุกุโอกะ-ศาลเจ้าดาไซฟุ-เก็บสตอเบอร์รี่-เบปปุ-บ่อน้ำแร่จิโกกิ เมกูริ	✈	🕒	🕒	BEPPU HAMMOND HTL.
3	หมู่บ้านยูฟูอิน-เมืองนางาซากิ-อะตอมมิค บอมบ์-สวนสันติภาพนางาซากิ-นั่งกระเช้าขึ้นภูเขาอินาซะ	🕒	🕒	🕒	BEST WESTERN HTL.
4	สวนโกลเฟอร์-HUIS TEN BOSCH-เมืองฟุกุโอกะ	🕒	-	🕒	ROUTE INN HAKATA HTL.
5	ลานสกี TENZAN-โทสุ เข้าท์เล็ด-ย่านเท็นจิน-คาแนลซิตี	🕒	-	-	ROUTE INN HAKATA HTL.
6	สนามบินฟุกุโอกะ-กรุงเทพฯ (FUK-BKK TG 649 : 11.40 – 15.40)	✈	-	-	-
<b>กำหนดการเดินทาง</b>		<b>ราคา/ท่าน</b>			
<b>29 ธ.ค. 60 – 3 ม.ค. 61</b>		<b>62,900.-</b>			

วันแรก : สนามบินสุวรรณภูมิ

22.00 น. พร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก (ชั้น 4) ประตู 3 เคาน์เตอร์ D สายการบินไทย แอร์เวย์ (TG) พบเจ้าหน้าที่ ที่รอต้อนรับและอำนวยความสะดวกทุกท่าน

วันที่สอง : สนามบินฟุกุโอกะ – ศาลเจ้าดาไซฟุ – เก็บสตอเบอร์รี่ – เมืองเบปปุ - บ่อน้ำแร่จิโกกิ เมกูริ - อาบน้ำแร่ออนเซ็น

01.00 น. ออกเดินทางสู่เมืองฟุกุโอกะ ประเทศญี่ปุ่นโดยสายการบินไทยแอร์เวย์ เที่ยวบินที่ TG 648

ถึงท่าอากาศยานเมืองฟุกุโอกะ (เวลาท้องถิ่นญี่ปุ่นเร็วกว่าไทย 2 ชั่วโมง)

08.00 น. นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร พร้อมตรวจเช็คสัมภาระเรียบร้อยแล้ว

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ศาลเจ้าดาไซฟุเทมมังกู เป็นศาลเจ้าในลัทธิชินโต ซึ่งคนญี่ปุ่นเชื่อว่าเป็นศาลเจ้าที่ให้พรในเรื่องการศึกษาเล่าเรียน เนื่องจากศาลเจ้านี้สร้างขึ้นเพื่ออุทิศให้กับท่านสึกาวาระ โนะ มิจิซาเนะ ผู้เป็นนักปราชญ์ประจำราชสำนักในสมัยเฮอัน แต่ถูกไล่ออกจากตำแหน่งและเนรเทศให้มารับราชการอยู่ที่ดาไซฟุ แต่อยู่ได้แค่เพียง 2 ปีก็เสียชีวิต โดยศาลเจ้านี้สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 1448 ปัจจุบันผู้คนมักมากราบไหว้ฝากเนื้อฝากตัวกับศาลเจ้าแห่งนี้ โดยเฉพาะช่วงเทศกาล 7-5-3 เพื่อขอพรให้ฉลาดและมีสติปัญญาดี



กลางวัน 🕒 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (1)

จากนั้น นำท่านเดินทางสู่ สวนผลไม้ ให้ท่านเพลิดเพลินกับการเก็บสตอเบอร์รี่ญี่ปุ่นสดๆ อร่อย หวานจากต้น ซึ่งได้รับการดูแลอย่างดี ไม่ใส่สารเร่งสี เร่งโต เร่งความหวาน





จากนั้น นำท่านเดินทางสู่ **จิโกกุ เมกุริ** คือบ่อน้ำพุร้อนธรรมชาติที่เกิดขึ้นจากการระเบิดของภูเขาไฟ ประกอบด้วยแร่ธาตุที่เข้มข้น เช่น กำมะถัน แร่เหล็ก โซเดียม คาร์บอเนต เเรเดียม เป็นต้น และมีความร้อนเกินที่จะลงอาบได้ มีลักษณะแตกต่างที่กันไปในเมืองเบปปุทั้งหมด 8 บ่อ จึงตั้งชื่อให้ดูน่ากลัวตามลักษณะภายนอกที่เห็น ซึ่งก็ได้ผลกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวทำเงินของเมืองเบปปุ นอกจากสปา ออนเซ็นและโรงอาบน้ำที่มีอยู่ทั่วเมืองเบปปุ โดยปกติแล้วแหล่งน้ำร้อนที่ถือว่าเป็นบ่อน้ำแร่ธรรมชาติได้นั้น จะต้องมีความสูงของน้ำไม่ต่ำกว่า 25 องศาเซลเซียส และมีแร่ธาตุอย่างน้อย 1 ใน 19 ชนิด ซึ่งแหล่งน้ำร้อนออนเซ็นในเบปปุเกินมาตรฐานนี้เยอะ บ่อน้ำร้อนทั้ง 8 บ่อนี้ ทุกบ่อไม่สามารถลงไปแช่ได้ เพราะมีแร่ธาตุต่างๆ อยู่เข้มข้น และที่สำคัญมันร้อนมาก ถ้าลงไปแช่อาจจะสุกได้ **โดยจะนำท่านชมบ่อน้ำพุร้อนที่นิยมไปชมมากที่สุด คือ ยูมิ จิโกกุ (Umi Jigoku) หรือบ่อทะเลเดือด (Sea Hell)** เป็นบ่อที่มีความสวยงามดูเป็นนรกน้อยกว่าแห่งอื่น จัดภูมิทัศน์ได้ร่มรื่นน่าเดินด้วยไม้ตัด บริเวณตั้งแต่ทางเข้าเห็นควันขาวพวยพุ่งแทรกก้อนหินใหญ่ขึ้นมาเสียงดังฟูๆ อยู่ตลอดเวลา เมื่อเดินเข้าไปใกล้ๆ จะรู้สึกได้ถึงความร้อนที่พุ่งขึ้นมาจากใต้ธรณี ก่อนที่จะเข้าไปชมบ่อทะเลเดือดสามารถแวะชมสระบัวก่อนได้ ซึ่งในสระมีใบบัวขนาดใหญ่มาก ยูมิ จิโกกุ เป็นบ่อน้ำร้อนสีฟ้าเหมือนน้ำทะเล ด้วยความลึก 150 เมตร กำเนิดขึ้นหลังจากการระเบิดของภูเขาไฟเมื่อ 1,200 ปีก่อน มีส่วนประกอบของแร่โคบอลต์ (Cobalt) ควันสีขาวพวยพุ่งขึ้นมารอบๆ บ่อตลอดเวลา อุณหภูมิของน้ำสูงถึง 98 องศาเซลเซียส สามารถต้มไข่ให้สุกได้ บ่อนี้แม้ว่าจะร้อนเกินกว่าจะลงไปแช่ได้ แต่ก็มีส่วนน้ำแร่ (Maguma-Onsen) วางจำหน่ายในร้านขายของที่ระลึก ให้นำไปละลายน้ำอาบเองที่บ้านได้ สรรพคุณทำให้ผิวพรรณเปล่งปลั่งและรักษาโรคผิวหนังได้ ก่อนออกมาอย่าลืมไปนั่งแช่เท้าในบ่อน้ำร้อนใต้ศาลา (ออนเซ็นเท้า) จะทำให้รู้สึกสบายเท้า และมีแรงเดินเที่ยวต่อไป ซึ่งให้บริการแก่นักท่องเที่ยวฟรี จะนั่งแช่นานเท่าใดก็ได้



นำท่านเข้าสู่ที่พัก BEPPU HAMMOND HOTEL หรือเทียบเท่า (1)

ค่ำ **🍷บริการอาหารค่ำ ณ โรงแรม (2)**

หลังรับประทานอาหารค่ำ ให้ท่านสัมผัสกับการอาบน้ำแร่ญี่ปุ่น (ออนเซ็น) **\*\*ให้ท่านได้ผ่อนคลายกับการแช่น้ำแร่ธรรมชาติ เชื่อว่าแช่กันแล้วจะทำให้ผิวพรรณสวยงาม และช่วยให้ระบบหมุนเวียนโลหิตได้ดีขึ้น\*\***

วันที่สาม : หมู่บ้านยูฟูอิน – เมืองนางาซากิ - อะตอมมิก บอมบ์ – สวนสันติภาพนางาซากิ - นั่งกระเช้าขึ้นภูเขาอินาสะ

เช้า **🍷บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (3)**

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านยูฟูอิน เป็นหมู่บ้านเล็กๆ ที่ตั้งอยู่บนที่ราบกลางหุบเขาของจังหวัดโออิตะ บนเกาะคิวชู และอยู่ไม่ไกลจากเมืองฟุกุโอกะ และเมืองเบปปุมากนัก ซึ่งหมู่บ้านแห่งนี้ ถือได้ว่าเป็นจุดหมายปลายทางอีกแห่งหนึ่งบนเกาะคิวชู ที่นักท่องเที่ยวนิยมมาเยี่ยมชมเยื่อนอยู่เสมอ เพราะนอกจากจะขึ้นชื่อในเรื่องของจุดชมใบไม้เปลี่ยนสียอดนิยม ณ ทะเลสาบกินริน และมีออนเซ็นชื่อดังแล้ว ที่นี่ยังมีความงามของวิวทิวทัศน์ที่มีเสน่ห์แตกต่างกันอย่างเด่นชัดทั้ง 4 ฤดูกาล นอกจากนี้ยูฟูอินยังเป็นหมู่บ้านต้นแบบ OTOP ของญี่ปุ่นอีกด้วย



กลางวัน **🍷บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (4)**

จากนั้น นำท่านเดินทางสู่ **นางาซากิ** นำท่านชม **พิพิธภัณฑระเบิดปรมาณูนางาซากิ** จัดแสดงและรวบรวมข้อมูลเหตุการณ์ ซากชิ้นส่วนสิ่งของต่างๆ โดยเรียงลำดับเหตุการณ์ตั้งแต่ก่อนระเบิดปรมาณูลง จนถึงวินาทีแห่งความหายนะ ซึ่งมีหลักฐานที่ถูกวิถีโอบันทิกไว้ ภาพถ่ายอาคารบ้านเรือนที่พังยับเยิน ภาพผู้คนล้มตาย หรือผู้ที่รอดชีวิตแต่ต้องทนทุกข์ทรมานจากสารกัมมัตภาพรังสี เป็นโรคลูคีเมีย(มะเร็งเม็ดเลือดขาว) ที่ค่อยๆคร่าชีวิตผู้คนเหล่านั้นไปอีกจำนวนมาก



ชม **สวนสันติภาพนางาซากิ** ถูกจัดสร้างขึ้นเพื่อรำลึกถึงเหตุการณ์ที่ระเบิดปรมาณูที่ชื่อว่า Fat man เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม ค.ศ. 1945 ที่ทำลายเกือบทั้งเมืองและยังฆ่าสิ่งมีชีวิตไปกว่า 80,000 คน ในสวนแห่งนี้มีรูปปั้นเกี่ยวกับสันติภาพมากมาย โดยที่ด้านหลังของสวนจะมีเสาสี่ดำที่เป็นตัวชี้ตำแหน่งจุดศูนย์กลางของระเบิดปรมาณู และมีรายชื่อของเหยื่อในครั้งนั้นด้วย และทางตอนบนจะมีพิพิธภัณฑ์เกี่ยวกับการทิ้งระเบิดในครั้งนั้นด้วย

จากนั้น นำท่านเปลี่ยนบรรยากาศ **นั่งกระเช้าขึ้นภูเขาอินาซะ** เป็นภูเขาสูง 333 เมตรที่อยู่ใกล้กับตัวเมืองนางาซากิ ที่จุดชมวิวสูงสุดของภูเขาจะสามารถเห็นวิวที่สวยงามของเมือง และยิ่งวิวตอนกลางคืนจะติด 1 ใน 3 จุดชมวิวกองกลางคืนที่สวยงามที่สุดในญี่ปุ่นด้วย (อีก 2 แห่งคือภูเขาฮาโกดาเตะ Hakodate และภูเขาโรคโกะ Rokko) ที่ยอดสูงสุดของภูเขาสามารถขึ้นไปได้โดยกระเช้าไฟฟ้า หรือรถบัส โดยจะมีเสาส่งสัญญาณมากมายรวมทั้งร้านอาหารด้วย



**ค่ำ** **🍷บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (5)**

นำท่านเข้าสู่ที่พัก **BEST WESTERN HOTEL** หรือเทียบเท่า (2)

**วันที่สี่** : **สวนโกลเฟอร์ – HUIS TEN BOSCH – เมืองฟุกุโอกะ**

**เช้า** **🍷บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (6)**

นำท่านชม **สวนดอกไม้ของโกลเฟอร์** ถูกดัดแปลงมาจากที่อยู่อาศัยของพ่อค้าชาวตะวันตกเก่า(เจ้าของเดิมชื่อ Thomas Glover จากประเทศอังกฤษ) โดยจัดทำขึ้นมาเป็นรูปแบบของสวนกึ่งพิพิธภัณฑ์ในพื้นที่แบบเปิดโล่ง โดยกลุ่มอาคารเหล่านี้สร้างขึ้นตั้งแต่ยุคที่ญี่ปุ่นเพิ่งเปิดประเทศใหม่ๆ ประมาณปลาย ค.ศ. 1900 ภายในสวนโกเวอร์ประกอบด้วยสวนแบบตะวันตก และอาคารที่มีสถาปัตยกรรมแบบยุค 1900 อีกประมาณ 2-3 หลัง และเนื่องจากสวนแห่งนี้ตั้งอยู่บนเนินเขา ทำให้สามารถมองเห็นวิวของตัวเมืองนางาซากิ(Nagasaki) แบบกว้างได้เลย

จากนั้น นำท่านเดินทางสู่ **สวนสนุกเฮาเทนบอช** หรือที่คนไทยชอบเรียกว่า **หมู่บ้านฮอลแลนด์** เป็นสวนสนุกขนาดมหึมาอยู่ใกล้เมืองซาเซโบ จังหวัดนางาซากิ ถูกสร้างขึ้นตามสถาปัตยกรรมแบบเมืองแถบยุโรป โดยเฉพาะแบบประเทศฮอลแลนด์ เช่น คลอง ทำน้ำ สวน บ้านเรือน อาคารต่างๆ และกังหันลม โดยจะสลับปลูกดอกไม้เปลี่ยนไปตามฤดูกาลต่างๆ เช่น ฤดูใบไม้ผลิจะมีเทศกาลดอกทิวลิป และ งานดอกไม้ไฟช่วงหน้าร้อน และยังมีโรงแรม ร้านอาหารหลายแห่งทั้งภายในสวนสนุกและข้างๆสวนสนุก และว่ากันว่ามียอดดอกไม้มากถึง 3 แสนดอกและต้นไม้มากกว่า 4 แสนต้น



**กลางวัน** **🍷อิสระอาหารกลางวัน ตามอัธยาศัย (ไม่รวมอยู่ในรายการ)**

สวนสนุกเฮาเทนบอชจะแบ่งออกเป็น 2 โซนใหญ่ๆ คือโซนที่เข้าได้ฟรี กับโซนของด้านในสวนสนุกที่จะต้องซื้อบัตรเข้า

ชมก่อน โดยด้านในจะแบ่งออกเป็นโซนต่างๆอีก 6 โซนคือ Thriller Fantasy Museum, Art Garden, Utrecht, Binnenstad, Breukelen และ Nieuwstad มีกิจกรรมต่างๆที่น่าสนใจเช่น พิพิธภัณฑ์หมีเท็ดดี้, โรงภาพยนตร์แบบ 4-5 มิติ หลายโรง, พิพิธภัณฑ์ศิลปะ, ร่องเรือไปตามคลองที่ยาวกว่า 6 กิโลเมตรชมเมืองสไตล์ยุโรป, ชีจักยานชมเมือง และร่องเรือโจรสลัดของการ์ตูนดัง One Piece จากนั้น นำท่านเดินทางกลับสู่ เมืองฟูกุโอกะ

ค่ำ

📍บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (7)

นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก ROUTE INN HAKATA HOTEL หรือเทียบเท่า (3)

วันที่ห้า : ลานสกี TENZAN – โทสุ เอ้าท์เล็ต – ย่านเซ็นจิน – คาแนลซิตี

เช้า 📍บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (8)

นำท่านสู่ ลานสกี TENZAN ลานสกีที่มีเครื่องทำหิมะ ที่นี้สามารถเล่นได้ทั้งเลื่อนหิมะ สกีและสโนว์บอร์ด ทั้งยังมีสถานที่เช่าอุปกรณ์ ท่านสามารถเพลิดเพลินได้โดยไม่ต้องเตรียมอุปกรณ์มาได้ การเดินทางก็สะดวกสบาย เพราะตั้งอยู่ห่างจากตมเมืองซากะเพียง 40 นาที (ไม่รวมค่าเช่าชุดเล่นสกี และ อุปกรณ์เล่นสกี เช่น ล่องแพหิมะ, สโนว์บอร์ด, สกี เป็นต้น)

จากนั้น นำท่านเดินทางสู่ โทสุเอ้าท์เลท เอ้าท์เลท ที่ได้รับความนิยมมากที่สุด ในเขตคิวชู ท่านจะได้เพลิดเพลินกับการเลือกซื้อสินค้าแบรนด์เนม หลากหลายชนิด จากทั่วโลก เช่น COACH, PRADA, ARMANI, DUNHILL, LEGO, GAP, NIKE, ADIDAS, PUMA, LEVI'S และร้านค้าแฟชั่นนำอีกมากมายของคนทุกวัย



กลางวัน 📍อิสระอาหารกลางวัน ตามอัธยาศัย (ไม่รวมอยู่ในรายการ)

จากนั้น นำท่านเดินทางสู่ ย่านเซ็นจิน ถือเป็นถนนสายหลักที่ตั้งอยู่ใจกลาง เมืองฟูกุโอกะ นอกจากนี้ยังเป็นที่ตั้งของสถานีรถบัส สถานีรถไฟทั้ง บนดิน และใต้ดิน รวมทั้งยังมีถนนช้อปปิ้งใต้ดินเส้นยาวตั้งแต่เหนือจรดใต้ ซึ่งเชื่อม ทางเข้าสถานีรถไฟใต้ดินทั้งสองสายของเมือง จึงไม่แปลกหากที่นี่คือย่านช้อปปิ้งที่มีชื่อเสียงที่สุดของเมืองฟูกุโอกะ ที่มีทั้งศูนย์การค้า ห้างสรรพสินค้า ร้านรวงมากมาย นอกจากนี้ก็ยังมีร้านกาแฟ และร้านอาหารหลากหลายสไตล์ไว้คอยบริการ



จากนั้น นำท่านเดินทางสู่ คาแนลซิตี ฮากาตะเป็นแหล่งช้อปปิ้งขนาดใหญ่ที่ตั้งอยู่ใจกลางเมืองฟูกุโอกะ และรายล้อมไปด้วยแม่น้ำลำคลอง ภายใน มีร้านค้ามากมาย โดยเฉพาะสินค้าแบรนด์เนม รวมไปถึงภัตตาคาร โรงภาพยนตร์ โรงแรม โรงละครเวที นอกจากนี้ในช่วงเทศกาลต่างๆ ก็จะมีการประดับไฟสวยงาม ดังนั้นจึงมีนักท่องเที่ยวนิยมมาถ่ายรูปเพื่อเป็นที่ระลึกอยู่เสมอ เป็นที่สวยงาม ที่สำคัญที่นี่ยังมีพิพิธภัณฑ์ราเม็งที่ได้รับความนิยมจากนักชิมทั่วทิศเป็นอย่างมาก



ค่ำ

📍อิสระอาหารค่ำตามอัธยาศัย (ไม่รวมอยู่ในรายการ)

นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก ROUTE INN HAKATA HOTEL หรือเทียบเท่า (4)

วันที่หก : สนามบินฟูกุโอกะ – กรุงเทพฯ

เช้า ๑๐ บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (9)

11.40 น. เดินทางสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 649

15.40 น. ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจมิรู้ลืม

\*\*\*\*\*

### อัตราค่าบริการ

ราคาต่อท่าน	รวมตัวเครื่องบิน	ไม่รวมตัวเครื่องบิน
ผู้ใหญ่ และ เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปีพักเสริมเตียง	62,900.- บาท	40,900.- บาท
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปีพักไม่เสริมเตียง พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน	60,900.- บาท	38,900.- บาท
ห้องพักเดี่ยว เพิ่มท่านละ	10,900.- บาท	

\*\*\* ราคาไม่รวมตัวเครื่องบิน คือ สายการบินไทยที่บินระหว่างประเทศ ลด 22,000 บาท \*\*\*

\*\*\* ในการเดินทางในแต่ละครั้ง จะต้องมีจำนวนผู้เดินทาง 25 ท่านขึ้นไป \*\*\*

\*\*\* กรณีผู้เดินทางในคณะมีไม่ถึง 25 ท่าน อาจมีการปรับเปลี่ยนราคา \*\*\*

\*\*\* โปรแกรมนี้ไม่มีแถมกระเป๋าเดินทางให้ค่ะ \*\*\*

### อัตราค่าบริการนี้รวม

- ✚ ค่าตัวเครื่องบินไป – กลับ ชั้นประหยัด ตามสายการบินที่ได้ระบุไว้ในรายการ
- ✚ ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี
- ✚ ค่าโรงแรมที่พักตามระบุในรายการ หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน (ห้องละ 2 ท่าน)
- ✚ ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ
- ✚ ค่าอาหาร และเครื่องดื่มตามรายการที่ได้ระบุในรายการ
- ✚ ค่ารถรับส่งระหว่างนำเที่ยวตามรายการที่ระบุ
- ✚ ค่ามัคคุเทศก์ของบริษัทฯ จากกรุงเทพฯ ที่คอยอำนวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดินทางในต่างประเทศ
- ✚ ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท.
- ✚ ค่าภาษีน้ำมัน ที่สายการบินเรียกเก็บ ณ วันที่ 26 เมษายน 2559 และท่านต้องชำระเพิ่มเติม ในกรณีที่ทางสายการบินมีการเรียกเก็บเพิ่ม

### อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

- ✚ ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
- ✚ ค่าทำหนังสือเดินทาง Passport
- ✚ ค่าน้ำหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกำหนด (30 กิโลกรัมต่อท่าน)
- ✚ ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าเครื่องดื่มและค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเอง ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ฯลฯ
- ✚ ค่าอาหารที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
- ✚ ค่าทำใบอนุญาตที่กลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ หรือ คนต่างด้าว



- ✚ ค่าวีซ่าเข้าประเทศ ญี่ปุ่น \*\* เนื่องจากตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2556 ทางสถานทูตญี่ปุ่นได้ทำการยกเว้นวีซ่าท่องเที่ยวสำหรับนักท่องเที่ยวชาวไทยที่ เข้าไปท่องเที่ยวไม่เกิน 15 วัน

**\*\* สำหรับบุคคลที่ถือพาสปอร์ตต่างประเทศแต่มีถิ่นพำนักอยู่ในประเทศไทย \*\***

- ✚ กรณีผู้เดินทางถือหนังสือเดินทางพาสปอร์ตจีน (เล่มแดง) ต้องใช้เวลาพิจารณาผลวีซ่าอย่างน้อย 1 เดือน ดังนั้นต้องเปลี่ยนเป็นหนังสือเดินทางพาสปอร์ต (เล่มเหลือง) ก่อน
- ✚ ท่านต้องทำการแจ้งเข้า – แจ้งออก ที่กองตรวจคนเข้าเมืองให้เรียบร้อยก่อน จึงจะสามารถยื่นวีซ่าได้ (ระยะเวลาในการพิจารณาผลวีซ่าขึ้นอยู่กับทางสถานทูต)
- ✚ พาสปอร์ต มีอายุเหลือนับจากวันเดินทางสามารถใช้งานได้ไม่ต่ำกว่า 6 เดือน (กรณีท่านที่มีพาสปอร์ตเล่มเก่า ให้แนบมาด้วย)
- ✚ รูปถ่ายสี 2" จำนวน 2 รูป (ไม่สวมแว่นตาดำ, แต่งกายสุภาพ, ไม่เอารูปปรับปรน, ใส่ชุดครุย, หรือใส่ชุดราชการ, ไม่มีผม, พื้นหลังเป็นสีขาว ต้องไม่เป็นลวดลาย และห้าม เป็นภาพถ่ายที่สแกนจากคอมพิวเตอร์)
- ✚ สำเนาทะเบียนบ้าน, บัตรประชาชน
- ✚ กรอกแบบฟอร์มข้อมูลเบอร์โทรศัพท์มือถือ / เบอร์บ้าน / เบอร์ที่ทำงาน / ที่อยู่ เพื่อใช้ในการยื่นขอวีซ่า
- ✚ กรณีที่ผู้เดินทางสมรสแล้ว เอกสารเพิ่มเติมคือ ทะเบียนสมรส, ใบหย่า, (ในกรณีที่คู่สมรสเสียชีวิต)ใบมรณะบัตร
- ✚ สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ, นามสกุล (ถ้ามี)
- ✚ หลักฐานการเงิน สำเนาบัญชีเงินฝาก (ออมทรัพย์ หรือ ฝากประจำ) ถ่ายทุกหน้าตั้งแต่หน้าแรก – หน้าปัจจุบัน กรณีใช้เอกสารเป็น BANK STATEMENT ที่ทางธนาคารออกให้ ไม่สามารถนำมาใช้ยื่นวีซ่าได้
- ✚ หนังสือรับรองการทำงาน (ฉบับจริง) จากบริษัทที่ท่านทำงานอยู่ (ภาษาอังกฤษเท่านั้น)
  1. กรณีที่เป็นพนักงานบริษัททั่วไป ให้หนังสือรับรองการทำงานฉบับจริง (ภาษาอังกฤษ)
  2. กรณีประกอบธุรกิจส่วนตัว ใช้สำเนาทะเบียนการค้า (กรณีเป็นเจ้าของและคิดไม่เกิน 3 เดือน) หรือ สำเนาใบทะเบียนพาณิชย์ และหน้าหนังสือรับรองต้องมีชื่อกิจการ และชื่อผู้เดินทางเป็นหุ้นส่วน หรือเป็นเจ้าของกิจการด้วย
  3. กรณีทำธุรกิจส่วนตัว (แต่ไม่ได้จดทะเบียนการค้า) ให้ทำหนังสือชี้แจงต่อสถานทูต (ภาษาอังกฤษ)
  4. กรณีข้าราชการ ต้องใช้หนังสือรับรองการทำงานจากหน่วยงานนั้นๆ (ภาษาอังกฤษ หรือ ภาษาไทย) ไม่สามารถใช้สำเนาบัตรข้าราชการเพียงหลักฐานเดียวยื่นต่อสถานทูตได้

**\*\*\* กรุณาจัดเตรียมเอกสารตามที่ระบุเพื่อผลประโยชน์ในการพิจารณาวีซ่าของท่าน \*\*\***

**เงื่อนไขการจองทัวร์และการชำระเงิน**

- ✚ กรุณาจองทัวร์ ก่อนการเดินทางอย่างน้อย 30 วัน พร้อมมัดจำเป็นจำนวน 10,000.- บาท ต่อ 1 ท่าน
- ✚ กรุณาจองทัวร์ ก่อนการเดินทางอย่างน้อย 45 วัน พร้อมมัดจำเป็นจำนวน 15,000.- บาท ต่อ 1 ท่าน ( สำหรับช่วงเทศกาล ปีใหม่ , สงกรานต์ , และวันหยุดยาว )
- ✚ กรณีที่ลูกค้า พักอาศัยอยู่ต่างจังหวัดให้แจ้งกับทางบริษัทให้ทราบตั้งแต่ทำการจอง หากลูกค้ามีความจำเป็นต้องออกตัวเครื่องบินภายในประเทศ กรุณาแจ้งให้ทางบริษัททราบก่อนออกตัว มิฉะนั้นทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น
- ✚ ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ บริษัทฯ จะขอเก็บค่าทัวร์ทั้งหมดก่อนการเดินทางอย่างน้อย 14 วันทำการ หรือก่อนออกตัวเครื่องบิน มิฉะนั้นทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทาง และไม่คืนมัดจำ
- ✚ **ทางบริษัทฯต้องออกตัวกับทางสายการบินทางลูกค้าจะต้องจ่ายเงินค่าทัวร์ทั้งหมดก่อนการออกตัวเครื่องบิน มิฉะนั้นทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการให้บริการ**

**การยกเลิกและการคืนเงิน**

- ✚ กรณียกเลิก ช่วงเทศกาล เช่น ปีใหม่ สงกรานต์ ช่วงเดือนตุลาคม ต้องยกเลิกล่วงหน้าก่อน 45 วัน จะไม่เก็บค่ามัดจำ

- ✚ กรุณาแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วันทำการ มิฉะนั้น ทางบริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนมัดจำ
- ✚ กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 21 วันทำการ ทางบริษัท ฯ มีความจำเป็นต้องหัก 50 % ของอัตราค่าบริการทั้งหมด
- ✚ กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 14 วันทำการ ทางบริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทั้งหมด
- ✚ หากทำการออกตั๋วกับทางสายการบินไปแล้ว บริษัทฯ จะขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าตั๋วทั้งหมด

#### หมายเหตุ

- ✚ ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2556 ทางรัฐบาลญี่ปุ่นได้ประกาศยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กับคนไทยที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการพำนักระยะสั้นในประเทศญี่ปุ่นนั้น และสามารถพำนักในประเทศญี่ปุ่นได้ 15 วัน (หากผู้ยื่นประสงค์จะพำนักในประเทศญี่ปุ่นเกิน 15 วัน หรือไปทำงาน หรือมีวัตถุประสงค์อื่นๆ จะต้องยื่นขอวีซ่าตามปกติ)
- ✚ การยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กับคนไทยนี้ เพื่อเป็นการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศญี่ปุ่นกับประเทศไทย
- ✚ ผู้ที่จะเข้าประเทศได้นั้น จะต้องผ่านการพิจารณาจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองก่อนจึงจะสามารถเข้าประเทศได้ (เช่นเดียวกับผู้ที่ยื่นขอวีซ่ากับทางสถานเอกอัครราชทูต) ทางเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองจะสอบถามถึงวัตถุประสงค์ในการเข้าประเทศ หรือขอ**ตรวจเอกสารที่จำเป็น** เช่น ตั๋วเครื่องบินขากลับ หรืออื่นๆ
- ✚ จากมาตรการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กับคนไทย ผู้ที่ประสงค์จะพำนักระยะสั้นในประเทศญี่ปุ่นไม่เกิน 15 วัน ไม่ว่าจะด้วยวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยว เยี่ยมญาติ หรือธุรกิจ จะต้องยื่นเอกสารในขั้นตอนการตรวจเข้าเมือง เพื่อยืนยันการมีคุณสมบัติการเข้าประเทศญี่ปุ่น\* ดังต่อไปนี้
  1. ตั๋วเครื่องบินขาออกจากประเทศญี่ปุ่น
  2. สิ่งที่ยืนยันว่าท่านสามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้นในระหว่างที่พำนักในประเทศญี่ปุ่นได้ (เช่น เงินสด, บัตรเครดิต)
  3. ชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขติดต่อในระหว่างที่พำนักในประเทศญี่ปุ่น (เช่น คนรู้จัก โรงแรม และอื่นๆ)
  4. กำหนดการเดินทางระหว่างที่พำนักในประเทศญี่ปุ่น

#### คุณสมบัติการเข้าประเทศญี่ปุ่น (สำหรับกรณีการเข้าประเทศญี่ปุ่นด้วยมาตรการยกเว้นวีซ่า)

1. หนังสือเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลืออยู่
  2. กิจกรรมใดๆ ที่จะกระทำในประเทศญี่ปุ่นจะต้องไม่เป็นสิ่งที่ขัดต่อกฎหมาย และเข้าข่ายคุณสมบัติการพำนักระยะสั้น
  3. ในขั้นตอนการขอเข้าประเทศ จะต้องระบุระยะเวลาการพำนักไม่เกิน 15 วัน
  4. เป็นผู้ที่ไม่มีความผิดการถูกส่งตัวกลับจากประเทศญี่ปุ่น มิได้อยู่ในระยะเวลาของการถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าประเทศ และไม่เข้าข่ายคุณสมบัติที่จะถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าประเทศ
- ✚ ในกรณีที่ท่านจะใช้หนังสือเดินทางราชการ (**เล่มสีน้ำเงิน**) เดินทางกับคณะ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบ หากท่านถูกปฏิเสธการเข้าหรือออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ง เพราะปกติการเดินทางท่องเที่ยวกับคณะจะใช้หนังสือเดินทางบุคคลธรรมดา (**เล่มสีเลือดหมู**)
  - ✚ บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองห้ามผู้เดินทาง เนื่องจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือสิ่งของห้ามนำเข้าประเทศ เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสียหรือด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตามที่กองตรวจคนเข้าเมืองได้พิจารณาแล้ว
  - ✚ บริษัทฯ ไม่อาจคืนเงินให้ท่านได้ ไม่ว่าจำนวนทั้งหมด หรือบางส่วน และบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อกรณีที่ทางสถานทูต งดออกวีซ่าให้กับท่าน อันสืบเนื่องมาจากตัวผู้โดยสารเอง
  - ✚ บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยงดออก เอกสารเข้าเมือง ให้กับชาวต่างชาติ หรือ คนต่างด้าวที่พำนักอยู่ในประเทศไทย



✚ รายการอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เนื่องจากความล่าช้าของสายการบิน โรงแรมที่พักในต่างประเทศ เหตุการณ์ทางการเมืองและภัยธรรมชาติ ฯลฯ โดยบริษัทจะคำนึงถึงความสะดวกของผู้เดินทางเป็นสำคัญ เนื่องจากการท่องเที่ยวนี้เป็นการชำระแบบเหมาจ่ายกับบริษัทตัวแทนในต่างประเทศ ท่านไม่สามารถที่จะเรียกร่องเงินคืน ในกรณีที่ท่านปฏิเสธหรือสละสิทธิ์ในการใช้บริการนั้นที่ทางทัวร์จัดให้ ยกเว้นจะตกลงกันเป็นกรณี บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีผู้เดินทางต่ำกว่า 15 ท่าน โดยที่จะแจ้งให้ผู้เดินทางทราบล่วงหน้าก่อน 10 วัน

\*\*\*\*\*